



การปฏิบัติการของหน่วยเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

ตรวจสอบสถานที่ที่มีการร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน

วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ ณ อำเภอเมืองสิงห์บุรี และ อำเภอพรหมบุรี ตรวจสอบสถานที่ที่มีการร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

ผลการปฏิบัติ

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่มีการร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน ผลปรากฏว่าไม่มีการเล่นการพนันแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการออกตรวจ และแจ้งเตือนมิให้ลักลอบเล่นการพนันเด็ดขาด รวมทั้งแจ้งตักเตือนหรือการมีว่สมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ด้วย



วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี และที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ ณ ตำบล บางมัญ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ตรวจสอบสถานที่ที่มีการร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน อันเป็นการ ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่มีการร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน ผลปรากฏว่าไม่มีการ เล่นการพนันแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการออกตรวจ และแจ้งเตือนมิให้ลักลอบเล่น การพนันเด็ดขาด รวมทั้งให้งดกิจกรรมหรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคด้วย



วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ กอง
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี และที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ ณ ตำบล
ต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ตรวจสอบสถานที่ที่มีการร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน อันเป็นการฝ่าฝืน
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการออกตรวจ และแจ้งเตือนมิให้ลักลอบเล่น
การพนันเด็ดขาด รวมทั้งให้งดกิจกรรมหรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ด้วยผลการปฏิบัติ

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่มีการร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน ผลปรากฏว่าไม่มีการ
เล่นการพนันแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการออกตรวจ และแจ้งเตือนมิให้ลักลอบเล่น
การพนันเด็ดขาด รวมทั้งให้งดกิจกรรมหรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคด้วย



กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางชั้น ๑ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐



โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๕๐๗๔๔๔ โทรสาร ๐๓๖๕๐๗๔๔๓



Email : sbrdamrong@gmail.com



Facebook : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี



Line ID : sbrdamrong